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สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย  ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล

 ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2561 น้ี ประธานสภาคณาจารย์ ในตำาแหน่งของรองประธาน
ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) คนท่ี 1 และ อ.ดร.ธิติคม 

พัวพันสวัสด์ิ ได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร พร้อมด้วย  
ผศ.ธีระชน พลโยธา ประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และ  
ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ ประธานท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เพ่ือขอพร
ปีใหม่เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.คลินิก นพ.อุดม  
คชินทร ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณาจารย์ท่ีเข้าพบ พร้อมกับให้คำาม่ันว่าจะช่วยผลักดัน และนำาข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยไปพิจารณา และดำาเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้แก่คณาจารย์ และเป็นขวัญกำาลังใจแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศด้วย
 ในโอกาสน้ี ท่านได้ฝากคำาอวยพรมาให้แก่ประชาคมชาวมหิดลทุกท่านโดยน้อมนำาพรปีใหม่ท่ี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในปี 2558 มีใจความ 
สำาคัญคือ 1. ขอให้มีความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ
  2. ขอให้มีปัญญาท่ีเฉียบแหลม
  3. ขอให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
 ท่านได้ขยายความว่า การประกอบกิจการงานใด ๆ ให้สำาเร็จลุล่วงได้ดีนั้น จะต้องประกอบด้วยการ 
มีสุขภาพที่ดีเป็นสำาคัญ พวกเราชาวมหิดลมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนการวิจัยด้านสาธารณสุข 
ของสังคมและประเทศ จึงจำาเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเองด้วย ขอให้มีความเพียรที่บริสุทธิ์และมิให้กระทำา
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น แต่ให้กระทำาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)
 ท้ายท่ีสุดน้ี ขออำานวยพรให้ประชาคมชาวมหิดลได้สมปรารถนาในส่ิงท่ีหวังไว้ทุกประการตลอดปีใหม่ 
และตลอดไปเทอญ

mu
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การปรับเงินเดือนข้าราชการ 8% 

โดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

 ตามที่ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ขา้ราชการแหง่ประเทศไทย (ทปสท.) และ ทีป่ระชมุประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้
นัดรวมพลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำาในเรื่องเงินเดือนที่ต่างจากข้าราชการครู 8% 
นั้น ข้าพเจ้า อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้เข้าร่วมในการประชุมเสวนาในเร่ืองดังกล่าว 
ขอชี้แจงให้ท่านผู้อ่านทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 จากข้อมูลเรื่องเงินเดือนของข้าราชการครู 
เทียบกับข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปี 2550 จะเห็นว่า 
เงนิเดอืนมคีวามเหล่ือมล้ำากนัอยูแ่ลว้ในระดบัอาจารยค์อื 
ครูชำานาญการได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท แต่ 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่เทียบเท่ากลับไม่ได้
รับเงินวิทยฐานะ 

 สาเหตุของการขอเลื่อนเงินเดือน เนื่องจาก  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 มีมติเห็นชอบ
ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 จากนั้น คณะ
กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ได้จัดทำาฐานเงินเดือนใหม่ให้แก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8 จากเงินเดือนเดิม เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2554 
เชน่กนั ทำาให้ขา้ราชการครไูดป้รบัเงนิเดอืนเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 
13 ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้
ปรบัเงนิเดอืนเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 5 เทา่นัน้ ดงันัน้ผูเ้ขยีน
ขอชี้ให้เห็นประเด็นว่า
 1. การเรียกร้องในครั้งนี้ เ พ่ือให้แก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำาการขึ้นเงินเดือนที่เกิดเมื่อปี 2554 มิใช่
เป็นการเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มให้ข้าราชการเท่ากับ
พนักงานมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

 2. เนื่องจากการปรับเงินเดือนของครูกระทำา
เฉพาะข้าราชการครูที่ทำาการสอนอย่างเดียวเท่านั้น  
ไม่ได้รวมถึงสายสนับสนุน ดังนั้นโดยเทียบเคียงกันการ
ขอปรับเงินเดือนในครั้งนี้จะขอปรับเฉพาะข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำาแหน่งวิชาการเท่านั้น

การดำาเนินการขอเยียวยาเรื่องการขอปรับเงินเดือน
 1. ที่ประชุม ทปสท. ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เพื่อติดตามและสอบถามความ
คืบหน้าในเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เทียบเท่าข้าราชการครู
 2. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการในการ 
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

 3. ก.พ.อ. ได้ทำาการ
ร่างและเตรียมการเสนอคณะ
รฐัมนตรเีพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 
แต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลเสียก่อน
 4.  ในการประชุม 
ก.พ.อ. ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม 2558 ในสมัยรัฐบาลปัจจุบันเสนอให้มีการ
เยียวยาย้อนหลังไปจนถึง 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งใช้  
งบประมาณเพียง 740 ล้านบาทแทนการเยียวยา 
ย้อนหลังไปจนถึงปี  2554 ซึ่งต้องใช้ เงินถึง 2,332  
ล้านบาท ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ที่จะได้รับการชดเชยออกเป็น
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มมหาวิทยาลัย จำานวน(คน) งบบประมาณ(ล้านบาท)

ม.ราชภัฏ 5,471 133.75

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 4,152 124.42

ม.ท่ีเป็นส่วนราชการ 7,217 302.29

ม.ในกำากับ 3,736 139.67

รวม 19,696 700.13
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 5. ทาง สกอ. ได้ของบสำารองจ่ายฉุกเฉินเพื่อใช้
ในการเยียวยาในคร้ังน้ี ปรากฏวา่ในการขอใชง้บดงักลา่ว
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
โครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากร 
ภาครัฐ ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ซ่ึงสรุปได้ว่า ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อำานาจ ก.พ.อ. 
ในการพิจารณาเสนอเรื่องเยียวยาข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ได้เช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. 
การเสนอแก้กฎหมายดังกล่าวคาดว่าใช้เวลาประมาณ
หนึ่งปีแปดเดือน จึงจะสำาเร็จ
 6. ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษา
ทปสท. และ ผศ.ธรีะชน พลโยธา ประธานทีป่ระชมุประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
จึงได้จัดการประชุมและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อขอให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ พิจารณาช่วยเหลือและเยียวยา 
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้สิทธิ์ใน 

การปรับเงินเดือน 8% เช่นเดียวกับข้าราชการครูที่ได้รับ
การปรับมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกันตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดเจนว่าครูและ
อาจารย์เป็นวิชาชีพเดียวกัน นอกจากนี้ครูและอาจารย ์
ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ยังทำา
หน้าที่สอนเหมือนกัน และยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เช่นเดียวกันดัวย
 7. วันที ่11 มกราคม 2561 ตวัแทนจาก ทีป่ระชมุ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) และ ทีป่ระชมุประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้เข้าพบ ศ.คลินิก นพ.อุดม 
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับการเยียวยาและแก้ปัญหาเรื่องความ
เหลือ่มล้ำา ซึง่ทางรฐัมนตรชีว่ยฯ จะดำาเนนิการ 2 แนวทาง
คู่ขนานกันคือ
 1. เสนอขอแกก้ฎหมายเพือ่ให ้ก.พ.อ. มอีำานาจ
ในการเยียวยาเพิ่มเงินเดือนให้แก่อาจารย์
 2. กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใช้ 
ม.44 เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำามาเป็นระยะเวลานาน 
และยงัไมไ่ดร้บัการแก้ไข ตดิตามรายละเอยีดได้ใน http://
www.nationtv.tv/main/program/378595647/
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 จากพระราชดำารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานทรงดนตรี
เป็นการส่วนพระองค์  พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2513 
ความว่า        
 “...ที่กล่าวถึงผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อมหิดลว่า คือ
สมเด็จพระบรมราชชนกนั้นก็ เพราะท่านได้ เป็นผู้ที่  
สนพระทัยและได้พยายามที่จะให้การศึกษาในด้านการ
แพทย์ก้าวหน้าทุกวิถีทาง จนกระทั่งได้รับพระนามว่าเป็น
พระบิดาแห่งการแพทย์ในเมืองไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
และโดยเฉพาะผูท้ีศ่กึษาในมหาวทิยาลยันี ้กถ็อืวา่ตา่งเปน็
ลูกของท่าน ก็นับว่าเรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าเรา 
เปน็ลกูของทา่นเหมอืนกนั และนบัไดด้ว้ยวา่มพีีน่อ้งจำานวน
มากน่าชื่นใจ คนที่เป็นพี่น้องควรจะช่วยกันเสมอ มีความ
สามัคคีกันเพื่อที่จะให้วงศ์ตระกูลชื่อเสียงของตนดี 
สร้างสรรค์ให้ทำาประโยชน์ให้ส่วนรวมมีความเจริญ
ก้าวหน้า...” 

ลูกพระราชบิดาดังที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชได้ตรัสไว้ ผู้เขียน อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ขอ
รวบรวมเหรยีญทีร่ะลึกทีเ่กีย่วกบัสมเดจ็พระบรมราชชนก 
มาให้ท่านผู้อ่านได้เป็นข้อมูลสำาหรับการสะสม
 1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 
100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  ประกาศใชเ้มือ่ 16 พ.ค. 
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  • ชนิดขัดเงา เนื้อเงิน ราคาหน้าเหรียญ 
600 บาท จำาวนผลิต 2,169 เหรียญ บรรจุในกล่องกำามะ
หยีสี่น้ำาเงินของกรมธนารักษ์ เนื่องจากเหรียญดังกล่าว
ผลิตจำานวนน้อย และผ่านมาเกือบ 30 ปีแล้ว ทำาให้ราคา
ของเหรียญนี้ขยับไปค่อนข้างสูง 

  • ชนิดขัดเงาเนื้อคิวโปรนิคเกิล (นิกเกิล 
25% ทองแดง 75%)  ราคาหน้าเหรียญ 10 บาท จำานวน
ผลิต 5,044 เหรียญ 

  • ชนิดไม่ขัดเงา เหรียญเนื้อคิวโปร- 
นคิเกลิ  ราคาหนา้เหรยีญ 2 บาท จำานวนผลติ 2,308,003 
เหรียญ ราคาหน้าเหรียญ 10 บาท จำานวนการผลิต 
800,000 เหรียญ และ เหรียญเงินราคาหน้าเหรียญ 600 
บาท จำานวนการผลิต 18,900 เหรียญ ด้วยจำานวนการ
ผลิตท่ีมาก จึงยังพอหาสะสมได้อยู่ครับ

https://www.youtube.com/watch?v=Vt2TGLPXGEM
 นอกจาก 2 มีนาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 48 ปี 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชทานนามให้มหาวิทยาลัยมหิดล และ 24 
กันยายน พ.ศ. 2472 เป็นวันที่สมเด็จพระราชบิดาทรง
เสด็จสวรรคต หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจาก
สองวันดังกล่าวที่ชาวมหิดลระลึกถึงท่านแล้ว สมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ปีเถาะ ขึ้น 3 ค่ำา 
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2435 ซึ่งในวันที่ 1 
มกราคม 2561 ที่จะมาถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 126 ปี  
ของวันพระราชสมภพ ดังนั้นในฐานะที่เราทุกคนเป็น 

      วันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
      อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ตอนที่ 1
โดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
126 ปี
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 2. เหรียญทีร่ะลกึเนือ่งในโอกาสครบ 100 ป ีแหง่
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก มีเนื้อทองคำา เนื้อเงิน และเนื้อ
ทองแดง 

 

 4. เหรียญกษาปณท์ีร่ะลกึเนือ่งในโอกาสครบ 120 ปี แหง่วนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก  ประกาศใช้เมื่อ 21 ก.ย. 2555
  • ชนิดขัดเงาเนื้อเงิน ราคาหน้าเหรียญ 800 บาท จำานวนผลิต 20,000 เหรียญ บรรจุในกล่องไม้
ของกรมธนารักษ์ ราคาแรกจำาหน่าย 1,600 บาท

 3. เหรียญทองแดงรมดำา ขนาดเสันผ่าน
ศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ที่ระลึก 100 ปี แห่งวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก

  • ชนดิขัดเงาเนือ้ควิโปรนคิเกลิ (นกิเกลิ 
25% ทองแดง 75%)  ราคาหน้าเหรียญ 20 บาท จำานวน
ผลิต 20,000 เหรียญ ราคาแรกจำาหน่าย 200 บาท

  • ชนดิไมข่ดัเงาเนือ้ควิโปรนคิเกลิ  ราคา
หน้าเหรียญ 20 บาท จำานวนผลิต 500,000 เหรียญ 

 โปรดติดตาม 126 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ตอนที่ 2 ได้ในข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป
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 สวสัดปีใีหมท่า่นผูอ้า่นทกุทา่นครบั 
ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้  ประธานสภาคณาจารย์ 
และผมได้มีโอกาสเข้าพบ และรับพรปีใหม่จาก
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และท่านยังได้ฝากพรปีใหม่
ถึงพวกเราชาวมหิดลด้วย ติดตามได้ในสารจาก
ประธานสภาคณาจารย์ครับ
 
 หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า วันที่ 1 
มกราคม นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว ยังเป็น
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งปีนี้ครบรอบ
ปีที่ 126 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เคยมีพระราชดำารัสไว้ว่า เราต่างก็เป็น
ลูกของพระองค์ท่านเหมือนกัน ติดตามเรื่องราว

ที่น่าสนใจนี้ได้ในบทความเรื่อง 126 ปี วันพระราช
สมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก

 นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีก
เรื่องคือ การปรับเงินเดือน 8% ซึ่งผู้เขียนจะได้นำา
เสนอถึงความเหลื่อมล้ำาเรื่องเงินเดือนระหว่าง
ข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา และข้าราชการ
ครูที่เกิดมาตั้งแต่ปี 2544

 สุดท้ายนี้สภาคณาจารย์ก็ยังเกาะติด 
กับเรื่องการขอตำาแหน่งวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฉบับใหม่ จึงได้จัดเสวนาขึ้นในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ โดยทุกท่านสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจาก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ในเล่ม 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ


